

Số /KH-UBND

Mậu Lâm, ngày tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Mậu Lâm năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2025 của UBND huyện Như Thanh về việc triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025 trên địa bàn huyện. UBND xã Mậu Lâm xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 04/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hoá và con người Thanh Hoá trong thời kỳ mới; Kế hoạch hành động số 31-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 15/3/2022 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 25/8/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 25/8/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 20/10/2022 về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại địa phương và trong hệ thống trường học trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị và các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác gia đình năm 2025 nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra có hiệu quả các hoạt động về công tác gia đình theo Kế hoạch. Việc tổ chức, thực hiện các hoạt động về công tác gia đình phải thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG.

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về gia đình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới.

Chỉ đạo, hướng dẫn công tác truyền thông về gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư; công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng chính phủ; đưa tin, bài phản ánh, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn nhằm góp phần ngăn chặn kịp thời những ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Lồng ghép với các dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 “Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, từng bước ổn định, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

2. Nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm về công tác gia đình trong năm 2025.

Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, định hướng hành vi ứng xử, góp phần xóa bỏ bạo lực gia đình, kêu gọi và đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể, địa phương trong việc chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tham gia hoạt động/cuộc thi/ giao lưu văn hoá, thể thao gia đình công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện năm 2025.

Tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2025. Nội dung: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp Nhân dân về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Đề cao vai trò của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tiếp tục quan tâm đến gia đình, gìn giữ và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong việc giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Mở lớp tập huấn Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và ban chủ nhiệm các “câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững” trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã.

Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và kỹ năng xây dựng gia đình trong tình hình mới theo Kế hoạch hành động số 31-

KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hỗ trợ công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

Xây dựng, triển khai và nhân rộng Mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” tại xã nhằm kịp thời hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới và từng bước nâng cao chất lượng trợ giúp xã hội tại cộng đồng theo hướng phát triển mạng lưới trợ giúp xã hội ở cơ sở, đa dạng hóa mô hình trợ giúp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cộng đồng dân cư, hướng đến mục tiêu 100% nạn nhân trên cơ sở giới khi được phát hiện đều được tư vấn về tâm lý, pháp luật cơ bản, được chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ban đầu về tạm lánh khẩn và chuyển tuyến trong trường hợp cần thiết.

Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; in tờ rơi, tài liệu phục vụ triển khai tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham gia các lớp tập huấn và các hội thi do huyện tổ chức năm 2025.

Tham gia các lớp tập huấn và các hội thi do huyện tổ chức năm 2025.

Phối hợp với các trường lồng ghép đưa kiến thức kỹ năng về văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống trong gia đình vào các hoạt động giáo dục cho học sinh trên địa bàn xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã duy trì và thực hiện có hiệu quả các câu lạc bộ, mô hình hình hiện có như mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu, 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, góp phần xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

III. KINH PHÍ.

Kinh phí tổ chức các hoạt động từ nguồn ngân sách xã được phân bổ đầu năm 2025 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Văn hóa.

- Tham mưu cho UBND xã xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch đã đề ra.

- Tham mưu Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật và phát huy có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và địa phương để thực hiện có hiệu quả về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2025.

- Tham mưu Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ

bạo lực gia đình trên địa bàn xã; triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các làng, trong hệ thống trường học trên địa bàn xã.

- Triển khai, hướng dẫn các thôn xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình tư vấn về giới và gia đình; các hoạt động văn hoá, thể thao góp phần tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; biên soạn tuyên truyền Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025 trên địa bàn xã.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tham mưu phối hợp với các đơn vị có liên quan, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc bạo lực gia đình; quy trình bảo vệ an toàn, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cung cấp và tư vấn thông tin về quyền, nghĩa vụ cho người bị bạo lực phân theo nhóm đối tượng.

- Tham mưu mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác phòng, chống bạo lực cho đội ngũ công chức, báo cáo viên, cộng tác viên thực hiện công tác gia đình trên địa bàn xã.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo 6 tháng (trước ngày 01/7) và năm (trước ngày 01/12) về Phòng văn hóa & thông tin huyện.

2. Đài truyền thanh xã.

Tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình; Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các ngày lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc; Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024; Ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; luật phòng chống bạo lực gia đình mới..., từng bước xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc, bền vững.

3. Công chức văn hóa chính sách Xã hội.

- Tham Mưu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực đối với trẻ em trong môi trường gia đình; tiếp nhận, xử lý thông tin về các vụ việc liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trong gia đình trên Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và Tổng đài điện thoại Ngôi nhà Ánh Dương (số 18001744) tại Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa..

- Lòng ghép hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình trong việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và phòng, chống tệ nạn xã hội.

4. Công an xã.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; hàng năm thống kê số liệu về gia đình và thông tin về bạo lực gia đình gửi về cơ quan quản lý nhà nước về gia đình để tổng hợp.

5. Trạm Y tế xã.

Thực hiện việc tiếp nhận, chăm sóc y tế, tư vấn sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định; thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình được khám và điều trị; Thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ việc cai nghiện rượu; chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần do rượu theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế.

6. 04 Trường .

- Tổ chức lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học.

- Tăng cường việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, trong đó chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; công tác giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục.

7. Công chức Tư pháp.

- Tham Mưu phối hợp xây dựng tài liệu, tập huấn đào tạo đội ngũ hòa giải viên cơ sở trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tham mưu phối hợp với Ban văn hóa, các cơ quan liên quan hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý người bị bạo lực gia đình.

8. Công chức kế toán.

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách xã, tham mưu cho UBND xã bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mậu Lâm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích, vận động hội viên, đoàn viên tham gia nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, đăng ký làm địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Lồng ghép thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình với cuộc vận động xây dựng mô hình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chỉ đạo các chi Hội phụ nữ tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; duy trì, phát huy Tổ tư vấn hôn nhân và gia đình; nghiên cứu, xây dựng một số mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình, triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

11. Đề công đoàn xã, cơ quan.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng mô hình tổ chức công đoàn không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình; nghiên cứu, thí điểm đưa tiêu chí "Đoàn viên công đoàn

không gây bạo lực gia đình” vào tiêu chuẩn để bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn cơ sở vững mạnh; triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

12. Đề nghị Hội nông dân xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân cam kết, thực hiện không bạo lực gia đình và tích cực tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; đưa công tác phòng, chống bạo lực gia đình và bộ tiêu chí xây dựng “Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” và bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức hội và cán bộ, hội viên hằng năm; phát huy vai trò, nòng cốt của đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội trong công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

13. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mậu Lâm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu rõ về hành vi bạo lực gia đình; xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiên bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình; triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

14. Các thôn.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2025 trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện. Đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hàng năm của thôn.

Triển khai thực hiện, đẩy mạnh nhân rộng mô hình các CLB các mô hình hiệu quả, mô hình mới và xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình...

Trên đây là kế hoạch triển khai phòng chống bạo lực gia đình năm 2025. Đề nghị các Ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã Mậu Lâm nếu có vướng mắc, phát sinh các đơn vị có ý kiến bằng văn bản, gửi về UBND xã Qua Ban Văn hóa và Thông tin tham mưu trình Chủ tịch xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Như Thanh;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy;
- Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể CT-XH;
- 04 trường, trạm, đơn vị có liên quan;
- 13 thôn;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Dương Ngọc Chinh